

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 tỉnh Bắc Giang

Ngày 10/4/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích - Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Quân khu 1, các đơn vị quân đội hiệp đồng với đầu mối tỉnh Bắc Giang¹; Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các Công ty TNHH MTV khai thác CTTL, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh và các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh. Sau khi xem video clip phóng sự đánh giá kết quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo Kế hoạch hiệp đồng tham gia PCTT và TKCN năm 2024 của các lực lượng quân đội đóng trên địa bàn tỉnh; báo cáo nhận định xu thế thời tiết, thủy văn, mùa mưa, bão, lũ năm 2024 của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Giang và các ý kiến tham luận của các đại biểu dự Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Công tác PCTT-TKCN là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy chính quyền, nhằm bảo vệ tài sản tính mạng của Nhà nước và nhân dân, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường, ngày càng cực đoan không theo quy luật. Năm 2023, trên địa bàn Tỉnh xuất hiện những hiện tượng thời tiết nguy hiểm mang tính cục bộ, mưa lớn ở thượng nguồn gây ngập úng một số khu vực vùng cao (các huyện: Sơn Động, Yên Thế, Lục Ngạn); đợt rét đậm, rét hại diện rộng mạnh nhất của mùa đông xuân 2022-2023 (*nhệt độ thấp nhất Sơn Động 3,5⁰C*); chịu ảnh hưởng gián tiếp từ hoàn lưu Bão, ATNĐ gây mưa to đến rất to diện rộng, gây thiệt hại: 02 người chết (*bị sét đánh*), 12 nhà bị thiệt hại, 25 hộ phải di dời khẩn cấp do sự cố sạt trượt đất; 09 sự cố về công trình y tế, đê điều; nhiều tuyến đường giao thông sạt lở...v.v. Ước tổng giá trị thiệt hại về kinh tế khoảng 27,0 tỷ đồng (*so với năm 2022, giảm thiệt hại về sự cố công trình và kinh tế, tăng 01 thiệt hại về người*).

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh và các cấp, các ngành đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ ngay

¹ Quân đoàn 12; Sư đoàn BB3; Lữ đoàn Công binh 575; Lữ đoàn 409; Trường bắn Quốc gia KV1, Kho K23/CKT; Cơ sở 2 Bệnh viện Quân y 110/QK1; Sư đoàn 365/QC PKKQ; Lữ đoàn 675/BTL Pháo binh; Trường Cao đẳng Biên Phòng/BĐBP; Viettel Bắc Giang; Công ty 45 chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc

từ đầu nhằm phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân; công tác dự báo cơ bản đảm bảo chính xác, kịp thời, phục vụ tốt cho việc chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai; biểu dương, ghi nhận các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động triển khai, xây dựng phương án, kế hoạch PCTT-TKCN hàng năm; xây dựng kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai và thủy lợi.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Sự lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa quyết liệt, nhận thức chưa đầy đủ về tính phức tạp và sự nguy hiểm của thiên tai, còn chủ quan trước tác động của thiên tai, chưa quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai; các hành vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi còn xảy ra ở một số địa phương, việc xử lý các vi phạm chưa quyết tâm, triệt để; công tác giải tỏa các bến bãi không đảm bảo điều kiện hoạt động ở một số địa phương thực hiện còn chậm, chưa triệt để, còn để tái phạm trở lại; việc khai thác trái phép cát lòng sông những năm trước đây đã làm sạt lở nhiều đoạn bờ sông uy hiếp đến an toàn đê điều; ý thức tự phòng, chống thiên tai của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, gia đình, người dân còn chưa tốt, chưa đầy đủ.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Giang dự báo thời tiết thủy văn năm 2024 sẽ có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều thiên tai và các hiện tượng thời tiết thủy văn cực đoan khó lường. Biến đổi khí hậu diễn ra nhanh và phức tạp, nguy cơ xảy ra thiên tai ngày càng gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng tới sản xuất, tài sản và tính mạng người dân, đặt ra yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai thời gian tới cần được thay đổi theo hướng quản lý, giảm thiểu rủi ro, chủ động thích ứng và dựa vào năng lực cộng đồng, phát huy tri thức, kinh nghiệm của địa phương. Các lực lượng tham gia công tác PCTT trong thời gian tới cần có trách nhiệm chấp hành những quy định, chỉ thị, chủ trương, phù hợp với thực tế tại mỗi khu vực, mỗi thời điểm. Đồng thời, cần tập trung, đề cao công tác phòng ngừa hơn ứng phó thiên tai với tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Công tác truyền thông cần được triển khai tốt hơn, đa dạng hơn nữa để xây dựng ý thức cho từng người có trách nhiệm trong phòng, chống thiên tai cũng như ý thức cho mỗi người dân. Công tác phối hợp cần được triển khai tốt hơn, trách nhiệm hơn, có sự phân công minh bạch, rõ ràng và đặc biệt là không được đùn đẩy trách nhiệm.

Do vậy, các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động bố trí nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương và của Tỉnh, nhằm ứng phó kịp thời với diễn biến bất thường của thiên tai. Đồng thời chủ động phương án 4 tại chỗ với phương châm "*Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính*", quyết không để xảy ra tình huống bất ngờ, dù ngay cả trong tình huống xấu nhất...để giảm thiểu được những rủi ro do thiên tai đem lại, chúng ta cần phải chủ động hơn trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Triển khai những giải pháp căn cơ, chiến lược dài hạn trên nền tảng công nghệ mới. Chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, cần thúc đẩy quá trình hiện đại hoá lĩnh vực phòng, chống thiên tai theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại tiên tiến để cung cấp thông tin phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

3. Thường xuyên rà soát, kiểm tra hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai; đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng chống sạt lở, tiêu thoát nước, hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc, khai thác khoáng sản... Xác định các trọng điểm xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn, tổ chức tuần tra canh gác, phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra; sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng.

4. Tập trung thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu.

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung phát quang mái đê, mái kè, mái kênh, mương, cống lấy nước, cống xả, cống dưới đê; khơi thông dòng chảy trên các hệ thống kênh tưới, tiêu, cống lấy nước công trình thủy lợi, đê điều... Đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi, đê điều, phục vụ tốt công tác quản lý, vận hành, tuần tra, canh gác bảo vệ đê, thường trực hộ đê và chống úng, ngập trong mùa mưa, bão, lũ năm 2024; đặc biệt là đảm bảo tiêu úng kịp thời cho các Khu, cụm CN, đô thị v.v...

6. Về các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá lại hệ thống kênh, mạng lưới tiêu thoát nước, đề xuất cải tạo, nâng cấp để đảm bảo tiêu thoát nước trong thời gian mưa lớn, cục bộ...đồng thời tiếp thu, tổng hợp tham mưu đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- VP Tỉnh ủy; VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Công ty TNHH MTV KTCTTL;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- + LĐVP, TH, KTN, TTTT, TKCT;
- + Lưu: VT, KTN Việt Anh.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trung Trực